



ประกาศเทศบาลตำบลงเจน
เรื่อง ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกหรือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

ปัญหาขยะถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากแนวโน้มการเกิดขยะพลาสติกนั้นมีมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยในปัจจุบันสภาพพื้นที่ของสังคมในหลาย ๆ ประเทศกำลังถูกยึดครองด้วยกองขยะพลาสติกที่ไร้หนทางแก้ไขจนก่อให้เกิดมลพิษจากขยะพลาสติกในหลายด้าน นับเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกับประเทศอื่นในโลก และรัฐบาลได้กำหนดประเด็นปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อทำให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกมากขึ้น และปัจจุบันเทศบาลตำบลงเจนได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการขยะในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทุกปี ภายใต้หลัก 3Rs คือ Reduce(การใช้น้อย) Reuse(การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดการเกิดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายยาก

ดังนั้น เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชน สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลงเจน จึงขอประกาศเป็น “องค์กรลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกหรือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง” และกำหนดให้สถานที่ราชการในสังกัดเทศบาลตำบลงเจนทุกแห่งเป็นองค์กรลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกหรือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ๑๐๐ % และให้ปฏิบัติตามแนวทางในการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกหรือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ดังนี้

๑. ในการจัดอบรม ประชุมหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยเทศบาลตำบลงเจน หรือจัดในสำนักงานเทศบาลตำบลงเจนหรือองค์กรในสังกัด หากมีการจัดให้มีอาหารว่างหรืออาหารกลางวัน ให้ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของงาน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้ถุงหรือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารว่างหรืออาหารกลางวันและให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน เช่น กล่องเยื่อชานอ้อย กล่องกระดาษ เป็นต้น หรือกรณีอาหารกลางวันให้จัดอาหารใส่หม้อและให้มีถ้วย จาน ชามและช้อนบริการแทน

๒. ลดและหลีกเลี่ยงการซื้อหรือสั่งอาหารที่บรรจุด้วยถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกมารับประทาน ในสำนักงานเทศบาลตำบลงเจนและองค์กรอื่นๆในสังกัด กรณีห่ออาหารจากบ้านมารับประทานให้หลีกเลี่ยงการห่อด้วยถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

๓. ลดหรือหลีกเลี่ยงการนำถุงพลาสติกหรือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเข้ามาใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลงเจนหรือองค์กรอื่นในสังกัดทุกกรณี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวุฒิชัย รูปศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลงเจน